
ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลดอนขวาง 
ครั้งที่  4/2561 

วันที่   12  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชมุองค์การบรหิารส่วนตําบลดอนขวาง 

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
    - ไม่ม ี - 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

-  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที ่ 3/2561  วันที่   23  กรกฎาคม       
2561 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา / ดําเนินการ 

3.1 เรื่อง  การพิจารณาร่างแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2562 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น/เพื่อทราบ   

4.1  เรื่อง  การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี  
              งบประมาณ 2561   

    4.2  เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ  2561 
                                                        และข้อมูลในระบบ e-plan    
    4.3  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลดอนขวาง 
ครั้งที่  4/2561 

วันที่   12  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชมุองค์การบรหิารส่วนตําบลดอนขวาง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น  ผู้มาประชุม  16  คน 
ลําดบั ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายอุทิศ  อรณุศิร ิ นายก อบต. นายอุทิศ  อรณุศิร ิ ประธานกรรมการ 
2 นายวินัย  สมคัรเขตต์การ รองนายก อบต. วินัย  สมัครเขตต์การ กรรมการ 
3 นายระเบียบ  โพธิพระรส รองนายก อบต. ระเบียบ  โพธิพระรส กรรมการ 
4 นายคนึง  พัฒโนทัย สมาชิกสภา อบต. คนึง  พัฒโนทยั กรรมการ 
5 นายวินัย  มุ่งการนา สมาชิกสภา อบต. วินัย  มุ่งการนา  กรรมการ 
6 นายประทุม  หมั่นการไถ สมาชิกสภา อบต. ประทุม  หมั่นการไถ กรรมการ 
7 ร.ต.ท.อํานวย  จอกทองคํา    ผู้ทรงคุณวุฒิ     อํานวย  จอกทองคํา     กรรมการ 
8 น.ส.สมจิตต กิตติพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมจิตต กิตติพงษ์ กรรมการ 
9 นายธวัช  กูลการขาย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ธวัช  กูลการขาย  กรรมการ 

10 นายวิเชียร  จรุงธนะกิจ ผู้แทนภาคราชการ วิเชียร  จรุงธนะกิจ กรรมการ 
11 นางวารุณี   ทอดสนิท ผู้แทนภาคราชการ ญาพณิดา แย้มวัตร “แทน”กรรมการ 
12 นางณิชารีย์  กรรณิการ์        ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ณิชารีย์  กรรณิการ์       กรรมการ 
13 นางรุ่งนภา  วัตตะพันธ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น รุ่งนภา  วัตตะพันธ์ กรรมการ 
14 นายสินสมุทร ์ คําหอม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น สินสมุทร์  คําหอม กรรมการ 

15 นายกําจัด    พุทธขาว ปลัด  อบต.ดอนขวาง กําจัด    พุทธขาว กรรมการ/เลขานุการ 

16 นางสาวศิริลักษณ์  พาสทุธ์ิ หัวหน้าสํานักปลัด ศิริลักษณ ์ พาสุทธ์ิ ผช. เลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม  1  คน 
ลําดบั ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หมายเหต ุ

1 นายอนุสรณ์  กางกรณ์ ผู้แทนภาคราชการ ติดภารกิจ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลําดบั ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นางธัญญปาณ  กสิการ รองปลัด อบต. ธัญญปาณ  กสิการ  
2 นางสาวจีระนันท์  พรพิชัยวงษ์ นักวิเคราะห์ฯ จีระนันท์  พรพิชัยวงษ์  

 
  เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุม นายอุทิศ  อรุณศิริ  ประธานกรรมการฯ  ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้า
ประชุม  และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
    1.1  เรื่อง  ปัญหาการคมนาคม 
นายอุทิศ  อรณุศิริ    ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องปัญหาการร้องเรียนเส้นทางคมนาคมที่มี
นายก อบต.    ความชํารุดในพื้นที่ อยากแจ้งผ่านที่ประชุมว่าถ้าเกิดปัญหาชํารุดตรงไหนจริง   

ๆ อยากให้เข้ามาแจ้งที่ อบต.ก่อนเป็นอันดับแรก  เพื่อที ่อบต. จะได้ลง 
สํารวจประมาณการในการซอ่มแซม  ถ้ามีงบประมาณก็สามารถดําเนินการได้
เลย  ซึ่งปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ชํารุดส่วนหนึ่งมาจากการที่รถบรรทุกดินว่ิง
ผ่านเป็นประจํา  ซึ่งเราก็ไม่สามารถไปห้ามได้  เพียงแต่ได้ขอความร่วมมือใน
การซ่อมแซมกรณีถนนพัง 

ที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 

-  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที ่ 3/2561  วันที่   23  กรกฎาคม       
2561 

 
ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่อง  เสนอเพือ่พิจารณา / ดําเนนิการ 

3.1 เรื่อง  การพิจารณาร่างแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2562 
นายอุทิศ  อรุณศิริ   ได้มอบหมายให้นางสาวจีระนันท์  พรพิชัยวงษ์  นักวิเคราะห์
ประธานกรรมการ   นโยบายและแผน  ได้ช้ีแจงรายละเอียด 
นางสาวจีระนันท์  พรพิชัยวงษ์   ได้กล่าวว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา       
นักหน้าที่วิเคราะห์ฯ   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2559          
     ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแผนการดําเนินงานให้แล้ว 

เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรอืได้แจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง สว่นภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดําเนินในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  โดยพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2562  ซึ่งข้อบัญญัตินั้นได้จัดทํา  
เสนอต่อนายอําเภอเมืองอุทัยธานี และประกาศใช้เสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ได้จัดทําร่างแผนการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  2562  เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เชิญ
คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทําร่างแผนการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  2562  ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ได้
แจกใหทุ้กท่านได้ทราบ  ซึ่งจะได้ดูไปพร้อม ๆ กันค่ะ  

นายวิเชียร  จรุงธนะกิจ    ได้กลา่วในที่ประชุมว่าโรงเรียนวัดหนองสลิดจะยุบแล้ว   
ผอ.โรงเรียนวัดหนองตางู   ฝากเจ้าหน้าที่ติดตามในส่วนของการอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม  

(นม) ด้วยครับ  และสอบถามในประเด็นของการให้บริการอินเตอร์เน็ตตําบล 
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ว่าสถานที่ให้บริการอยู่ที่ใด  และในส่วนของการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นขอให้เลื่อนระยะเวลาในการจัดซื้อให้เร็วขึน้
เพื่อให้ทันก่อนถึงฤดูร้อน 

นางสาวศิริลักษณ์  พาสทุธ์ิ   ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าอินเตอร์เน็ตตําบลน้ันให้บริการที่ทีท่ําการ 
หัวหน้าสํานักปลัด   อบต.ดอนขวาง  โดยให้บริการคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมูลและบริการ 

ไวไฟฟรีแก่ประชาชน  ส่วนเครื่องปรับอากาศต้องดูว่างบประมาณที่โอนเข้า 
มาเร็วหรือช้า  ถ้าเข้ามาเร็วก็จะรีบดําเนินการโดยเร็วค่ะ 

นายธวัช  กูลการขาย    ในส่วนของครภัุณฑ์น้ําประปา เช่น ป๊ัมน้ํา มีสํารองไว้บ้างหรือไม่  
คณะกรรมการ    เพราะเผื่อกรณีที่เสีย/ชํารุด จะได้เปลี่ยนได้ทัน  
นางสาวศิริลักษณ์  พาสทุธ์ิ   ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่ามีสํารองไว้อยู่ค่ะ 
หัวหน้าสํานักปลดั    
นายสินสมุทร ์ คําหอม    ได้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตว่าระยะเวลา
คณะกรรมการ    ในการดําเนินการที่กําหนดไว้น้อย เกรงว่าจะทําไม่ทัน 
นางสาวจีระนันท์  พรพิชัยวงษ์   ได้ช้ีแจงว่าจากที่ได้สอบถามทาง ผอ.กองช่างในการกําหนด
นักวิเคราะห์ฯ    ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการดังกล่าวนั้น  ด้วยเหตุผลที่ว่าในช่วงนั้น 

จะเป็นช่วงที่งบประมาณลงมามากพอที่จะสามารถดําเนินการได้แล้ว และ
เป็นช่วงหน้าแล้ง ยังไม่มีฝน  สามารถดําเนินการได้ง่าย 

นายวิเชียร   จรุงธนะกิจ    ได้สอบถามโครงการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์สํานักงานว่าได้
ผอ.รร.วัดหนองตางู   รวมถึงการซ่อมแซมกล้องวงจรปิดด้วยหรือไม่ 
นางสาวศิริลักษณ์  พาสทุธ์ิ   ได้ตอบข้อซักถามว่าได้รวมกล้องวงจรไว้ด้วยแล้ว  แต่งบประมาณ 
หัวหน้า สป.    ในการซ่อมแซมกล้องวงจรปิดที่ต้ังไว้นั้นนั้นไม่เพียงพอ 
นายอุทิศ  อรณุศิริ    ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าในสว่นนี้ได้ให้ช่างประมาณการงบประมาณในการ
นายก อบต.    ซ่อมแซมไว้แลว้  อาจจะมีการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมมา  

ซ่อมแซมในส่วนนี้ 
นายธวัช  กูลการขาย    ได้เสนอแนะในที่ประชุมถึงการตั้งชื่อโครงการก่อสร้างถนนแต่ละ
คณะกรรมการ    สายจากบ้านใครไปบ้านใครควรระบุช่ือจริง นามสกุลจริง  และได้กล่าวชมต่อ  

ที่ประชุมว่าถนนคอนกรีตหมู่ที่ 1 ทําได้ดีมาก ได้มาตรฐาน และสอบถามว่า
ถนนคอนกรีตเส้น ม.1-บ้านเนินเหล็กเป็นโครงการรับผิดชอบของ อบต.หรือ
หมู่บ้าน  ซึ่งทําได้ดีแต่ไม่มีไหล่ถนน 

นายวินัย  สมคัรเขตต์การ   ได้ตอบข้อซักถามว่าถนนเส้นดังกล่าวเป็นของหมู่บ้าน  ซึ่งทาง      
รองนายก อบต.    หมู่บ้านเขาได้ตามผู้รับเหมามาดําเนินการให้แล้ว  แต่ก็ต้องคอยติดตามข่าว 
     ว่าจะมาดําเนินการให้เมื่อใด 
นายคนึง  พัฒโนทัย    ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  การที่จะทราบได้ว่าโครงการใดมีผู้ใดเป็น
คณะกรรมการ    ผู้รับผิดชอบหรือดําเนินการสามารถดูได้จากป้ายโครงการที่ปักกํากับไว้    

สังเกตง่ายๆ ถ้าโครงการของ อบต. ป้ายจะเป็นสีเขียว ของหมู่บ้านป้าย         
จะเป็นสีฟ้า 
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นายธวัช  กูลการขาย    ได้กล่าวถึงการไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ห้วยคต
คณะกรรมการ    นั้นเป็นโครงการที่ดี น่าช่ืนชม  คนที่ไปดูงานมีความสนใจ มีเนื้อหาและองค์  

ความรู้ที่สามารถจุดประกายไปสู่ความสําเร็จได้  อยากใหม้ีการส่งเสริมในการ 
ให้ความรู้แบบนี้ตลอดไป  แต่เสนอให้มีการคัดเลือกคนทีเ่หมาะสมไป และ
แจ้งกําหนดการล่วงหน้าจะได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมได้ 

นายวินัย  สมคัรเขตต์การ   ได้กล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่า อยากให้ผู้ที่ไปศกึษาดูงานได้นํากลับมาทํา
รองนายก อบต.    เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้ผู้อ่ืนในหมู่บ้านในชุมชนได้มีความสนใจทีจ่ะทําตาม   

ฝากผู้นําทุกหมู่บ้านที่ไปดูงานมาให้กลับมาทํานําร่องเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน 
ด้วยครับ 

นายญาพณิดา  แย้มวัตร   ได้กล่าวในที่ประชุมว่าอยากให้มีการแจกเอกสารประชุมก่อนการเข้า
มาแทนคณะกรรมการ   ร่วมประชุมเพื่อจะได้ไปอ่านก่อน  ได้กล่าวถึงงานด้านสาธารณสุขของ รพ. 

สต.ว่าได้จัดให้มีคลินิกวัดความดัน เดือนละ 1 ครั้ง  แต่ติดตรงที่ขาดเครื่องวัด
ความดันแบบสอดแขนซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง จึงมีแนวความคิดจะจัด
ทอดผ้าป่าและเปิดรับบริจาคผ่านบัญชีเพื่อสมทบทุนจัดซือ้เครื่องวัดความดัน
ดังกล่าว  โดยได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้กระเป๋าผ้าไปใส่ยาที่
โรงพยาบาลแทนถุงพลาสติก  ตามนโยบายลดปริมาณการใช้ขยะ 

ที่ประชุม    -  ใช้เวลาพิจารณาเอกสารนานพอสมควร  มีมติในที่ประชมุ  
เห็นชอบร่างแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2562  อย่างเป็น
เอกฉันท ์

      
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

4.1  เรื่อง  การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี  
              งบประมาณ 2561   

นางสาวจีระนันท์  พรพิชัยวงษ์  กล่าวต่อที่ประชุมว่า อบต.ดอนขวาง  โดยคณะกรรมการติดตาม 
นักวิเคราะห์ฯ  และประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ดําเนินการจัดทําการรายงานผลการ  
  ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2561  เสร็จเรียบร้อย  

แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดที่ได้ดําเนินการใน 
ปีงบประมาณ  2561  พร้อมทั้งได้สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
อบต. และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของ อบต.ดอนขวาง  ดัง
เอกสารที่ได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่านไปแล้ว 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

     4.2  เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ  2561 
                                                        และข้อมูลในระบบ e-plan    
นางสาวจีระนันท์  พรพิชัยวงษ์  กล่าวต่อที่ประชุมว่า อบต.ดอนขวาง  โดยคณะกรรมการติดตาม 
นักวิเคราะห์ฯ และประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

ในรอบปีงบประมาณ 2561 และข้อมลูในระบบ e-plan เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
 



- 5 - 
 
  ซึ่งมีรายละเอียดโครงการและงบประมาณทั้งหมดที่ได้ดําเนินการใน

ปีงบประมาณ  2561  ดังเอกสารที่ได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่านไปแล้ว 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
    4.3  เรื่อง  อ่ืนๆ 
     - ไม่ม ี- 
     
เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 

 
                

                 ศิริลักษณ ์ พาสุทธ์ิ 
                (นางสาวศิริลักษณ์  พาสทุธ์ิ) 

                 ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการพัฒนา อบต. ดอนขวาง 
                                                          ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
          อุทิศ  อรณุศิริ     
                                   (นายอุทิศ  อรณุศิริ) 
                                                   ประธานกรรมการพัฒนา อบต. ดอนขวาง 
                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


